

LỰC LƯỢNG CÔNG AN THÁI BÌNH

Tích cực tham gia phòng, chống dịch trong tình hình mới

Là một trong những lực lượng nòng cốt, đi đầu, lực lượng công an đã tích cực phối hợp với các cấp, các ngành triển khai hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, góp phần quan trọng khống chế dịch bệnh trên địa bàn tỉnh.



Công an xã Đông Mỹ (thành phố Thái Bình) tuyên truyền, nhắc nhở người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch.

Ngay sau khi xuất hiện các trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trên địa bàn xã thời điểm giữa tháng 11 vừa qua, Công an xã Đông Mỹ (thành phố Thái Bình) đã khẩn trương vào cuộc, phối hợp với các lực lượng chức năng...

Lễ, xã Đông Mỹ chia sẻ: Chúng tôi phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an xã trong công tác rà soát, truy vết nhằm bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng. Công an xã đã ứng dụng hiệu quả...

trục 24/24 giờ để kiểm soát người và phương tiện ra, vào vùng có dịch; đồng thời, chủ động phối hợp với chính quyền cấp huyện, xã cử cán bộ tham gia các tổ tuyên truyền, nhắc nhở, vận động, giám sát từng gia đình, từng người dân...

trên mọi tuyến đường, từng thôn, ngõ xóm để tuyên truyền, nhắc nhở người dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch; đồng thời, nhanh chóng rà soát, truy vết những người có tiếp xúc gần với người bị nhiễm, nghi nhiễm Covid-19, để xuất phương án cách ly, giãn cách phù hợp.

Ngay sau khi xuất hiện một số ca dương tính với SARS-CoV-2 tại Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Đạt Gia (Công ty Đạt Gia), xã An Vũ sáng ngày 1/12, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Quỳnh Phụ đã chỉ đạo địa phương, doanh nghiệp tập trung khoanh vùng, truy vết, đồng thời khẩn trương tiến hành lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ công nhân Công ty để bóc tách F0, hạn chế nguy cơ dịch lây lan trong doanh nghiệp và ra ngoài cộng đồng.

QUỲNH PHỤ Quyết tâm không để dịch lan ra các địa phương, doanh nghiệp

cách ly tại Trường Mầm non An Vinh và Trường Mầm non An Vũ ngay đêm ngày 1/12. Sau khi ghi nhận 1 trường hợp F0 là người địa phương làm việc tại Công ty Đạt Gia, xã Đông Hải đã khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó. Ông Bùi Văn Kiên, Chủ tịch UBND xã, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 xã cho biết: Ngay sau khi nắm được thông tin, xã đã phân công cán bộ, các lực lượng công an, quân sự thông báo liên tục trên hệ thống truyền thanh của xã để nhân dân, đặc biệt là gia đình của trường hợp F0 biết; lập 4 chốt kiểm soát dịch tại các ngõ ra, vào địa bàn gia đình F0; tổ chức phun khử khuẩn gia đình F0 và hộ liên kề; thực hiện cách ly y tế, đồng thời tổ chức truy vết các trường hợp F1 nguy cơ cao. Qua truy vết xác định được 5 trường hợp F1 nguy cơ cao cách ly tại gia đình; 71 trường hợp F2 đều được test nhanh cho kết quả âm tính nhưng vẫn giám sát y tế theo quy định. Đồng thời, tăng cường các hoạt động tuyên truyền bằng nhiều hình thức đến nhân dân thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch theo quy định.

Đối với các hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty Đạt Gia, theo ông Hoàng Văn Cường, Phó Giám đốc Công ty: Ngoài những công nhân là F1 nguy cơ cao đã được chuyển đến khu cách ly tập trung của huyện, gần 200 công nhân cách ly tại Trường Mầm non An Vinh và An Vũ, hàng ngày Công ty vẫn bố trí xe đưa đón đến làm việc, hết giờ đưa trở lại khu cách ly, yêu cầu công nhân tuân thủ nghiêm các quy định phòng dịch. Tuy nhiên, số lượng công nhân hiện ở lại Công ty trên 300 người, vì vậy phía Công ty mong muốn huyện và các địa phương tạo điều kiện bố trí thêm khu cách ly ở các địa phương lân cận để giảm tải số lượng, bảo đảm an toàn cho công nhân. Cùng với đó, Công ty thường xuyên thông tin đầy đủ về tình hình dịch, tránh để người lao động hoang mang, lo lắng, chủ động các phương án phòng, chống dịch và duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 khi ghi nhận các trường hợp F0 trong cộng đồng và doanh nghiệp những ngày gần đây, ông Phạm Hồng Thái, Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện yêu cầu các địa phương tăng cường tuyên truyền về sự phức tạp của dịch Covid-19, chủ động các phương án phòng, chống dịch theo phương châm "4 tại chỗ". Các doanh nghiệp tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch, nhất là khuyến cáo "5K"; chủ động xét nghiệm sàng lọc Covid-19, đẩy nhanh tiến độ tiêm mũi 2 vắc-xin phòng Covid-19 cho người lao động; tuyệt đối không để bị động, phải chủ động ứng phó và xử lý kịp thời khi có tình huống dịch, không để dịch lây lan.

NGUYỄN CƯỜNG



Phun khử khuẩn phương tiện ra, vào Công ty Đạt Gia.

Nghị lực của một người khuyết tật

Vượt qua khó khăn khi bản thân là người khuyết tật, anh Phạm Tiến Lịch, thôn Nguyên Xá 2, xã An Hiệp (Quỳnh Phụ) đã vươn lên làm giàu cho bản thân, gia đình, trở thành tấm gương tiêu biểu trong phát triển kinh tế.

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình thanh niên khỏe mạnh, hoàn cảnh khó khăn, Phạm Tiến Lịch đã sớm phải lao động để phụ giúp gia đình. Năm 19 tuổi, anh không may bị tai nạn lao động, phải cắt chân phải. Biến cố xảy ra đã làm đảo lộn hoàn toàn cuộc sống của anh.

sự động viên, giúp đỡ của người thân, bạn bè, sau một thời gian dài chữa trị, anh đã lấy lại được tinh thần. Vực dậy bản thân sau chuỗi ngày khó khăn, anh tự nhủ mình phải làm được một công việc gì đó để nuôi sống bản thân, giảm bớt gánh nặng cho gia đình.

những ngày đầu chăn nuôi lợn, gà, anh cho biết: Tôi gặp rất nhiều khó khăn, nhất là về kỹ thuật nuôi. Do đó, việc chăn nuôi không hiệu quả, thậm chí còn bị lỗ vốn do lợn, gà thường xuyên bị bệnh chết. Lúc ấy tôi rất lo lắng vì có thể mình sẽ lại thất bại giống với vật nuôi trước đó. Chính vì vậy, tôi đã quyết định đi học hỏi những người có nhiều kinh nghiệm chăn nuôi ở các trang trại lớn trong và ngoài huyện, kết hợp với học trên sách vở, vừa làm vừa rút kinh nghiệm. Dần dần, việc chăn

nuôi cho kết quả khả quan. Từ vài chục con gà ban đầu, đến nay anh Lịch đã mạnh dạn vay vốn, phát triển quy mô đàn gà lên đến gần 1.000 con, chủ yếu là giống gà ri lai và hơn 60 con lợn thịt trên diện tích 500m². Mỗi năm, sau khi trừ chi phí anh thu lãi từ 80 - 100 triệu đồng. Phạm Tiến Lịch cho biết thêm: Nguồn thu nhập từ chăn nuôi đã giúp gia đình tôi xây dựng được nhà cửa kiên cố, có của ăn của để, con cái yên tâm học hành. Thời gian tới, tôi tiếp tục duy trì và mở rộng quy mô đàn gà từ 1.000 con lên 2.000 con, đàn lợn thịt khoảng 100 con để góp phần tăng thêm thu nhập cho gia đình.



Anh Phạm Tiến Lịch chăn nuôi lợn, gà thương phẩm mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Ông Mai Xuân Trường, Chủ tịch Hội Bảo trợ người khuyết tật và bảo vệ quyền trẻ em tỉnh cho biết: Bằng ý chí và nghị lực, nhiều người khuyết tật trên địa bàn tỉnh như anh Phạm Tiến Lịch đã vươn lên phát triển kinh tế, tạo động lực cho nhiều người khuyết tật nơi theo. Chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp với các sở, ngành liên quan và các địa phương có nhiều giải pháp để hỗ trợ người khuyết tật khởi nghiệp, có cơ hội tiếp cận khoa học kỹ thuật. Đồng thời, tiếp tục kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh quan tâm, chăm lo đời sống cho người khuyết tật, tạo điều kiện để người khuyết tật vươn lên trong cuộc sống.

THU HOÀI

PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ

Tác hại của thuốc lá tăng gấp nhiều lần đối với người nhiễm HIV

Theo Bộ Y tế, thuốc lá là nguyên nhân gây bệnh và tử vong của rất nhiều người. Tuy nhiên, đối với người nhiễm HIV, tác hại của thuốc lá tăng gấp nhiều lần. Từ trước đến nay, các nghiên cứu về mối liên hệ giữa thuốc lá và nhiễm HIV cho thấy, hút thuốc lá làm hạn chế thành công của điều trị bằng thuốc kháng vi rút cho người nhiễm HIV. Các nhà khoa học cho rằng, hút thuốc lá làm giảm các tác dụng vốn có của thuốc ARV trong quá trình điều trị, làm tăng tác dụng phụ của ARV, làm giảm lượng tế bào CD4 và làm tăng nguy cơ mắc các nhiễm trùng cơ hội. Hút thuốc lá gây hại cho mạch máu dẫn đến các tổn thương nhỏ trong miệng, làm dễ lây nhiễm HIV cho người khác. Mặc dù mọi người đều biết hút thuốc lá là một thói quen rất nguy hiểm, tuy nhiên, tình trạng nghiện thuốc lá trong nhóm những người nhiễm HIV dường như gia tăng nhiều hơn so với những người không nhiễm HIV. Trong những năm trước đây, nhiều người nhiễm HIV đã không lo ngại về

những bệnh hiểm nghèo do hút thuốc lá gây ra bởi họ nghĩ rằng họ không thể sống đủ lâu để mắc các bệnh đó. Nhưng nay tình hình đã thay đổi, người nhiễm HIV có thể sống lâu hơn, sống khỏe hơn. Do vậy, các chuyên gia y tế khuyến cáo người nhiễm HIV cần hiểu được tác hại lâu dài của thuốc lá làm ảnh hưởng lớn đến sức khỏe của họ, tốt nhất là đừng hút thuốc lá, thuốc lá bởi nó làm cho các bệnh cơ hội, bệnh về đường hô hấp dễ dàng tấn công hơn. Bên cạnh đó, người nhiễm HIV phải có vượt qua mọi bị quan, buồn chán, mặc cảm, không

quá hoang mang, lo sợ, căng thẳng về mặt tinh thần. Người nhiễm HIV cần tìm đến các chuyên gia tư vấn để được hỗ trợ về tâm lý, tìm hiểu kiến thức về HIV/AIDS để tự chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho mình và phòng lây nhiễm cho người khác. Bên cạnh đó, cần chú ý đến chế độ dinh dưỡng đầy đủ, hợp lý, an toàn. Thực đơn trong ngày phải bảo đảm 4 nhóm thực phẩm chính: tinh bột, chất đạm, chất béo, đậu, đỗ, rau, củ, quả. Tuyệt đối không ăn gói sống, tiết canh, thịt tái... vì các loại thức ăn này dễ làm rối loạn hoặc gây một số biến chứng ở hệ tiêu hóa.

Bệnh nhân không được tự ý sử dụng các loại thuốc khi chưa có ý kiến của thầy thuốc. Thuốc phải do bác sĩ chuyên khoa chỉ định sau khi thăm khám tổng quát, làm các xét nghiệm máu và quá trình theo dõi diễn biến của bệnh. Phải tuân thủ điều trị ARV một cách tuyệt đối, uống đúng giờ, đúng liều lượng. Nên dùng riêng một số đồ dùng cá nhân có thể dính các dịch sinh học hoặc máu như khăn tắm, khăn mặt, bàn chải đánh răng, dao cạo, bơm kim tiêm... Nếu có quan hệ tình dục phải luôn sử dụng bao cao su. Theo nghiên cứu của các chuyên gia, hút 1 điếu thuốc lá giảm 5,5 phút tuổi thọ; mỗi 6 giây lại có 1 người chết vì các bệnh liên quan đến thuốc lá. Số người tử vong do thuốc lá gây ra gấp 3 lần số người chết vì HIV và tai nạn giao thông. Vì một xã hội văn minh, phát triển, vì một tương lai tươi sáng cho gia đình nói riêng và cho xã hội nói chung, hãy nói không với thuốc lá ngay từ hôm nay.

HOÀNG THIA

(Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh)



Ảnh minh họa